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Beiðni um sumarstarfsmenn.

Skógræktarfélag Ólafsfjarðar óskar eftir að Fjallabyggð láti í té einn til tvo sumarstarfsmenn að planta 
út trám framm að skólabyrjun í gegnum átaksstörf námsmanna í samvinnu við Vinnumálastofnun.

Einnig óskar Skógræktarfélag Ólafsfjarðar að gerður verður samningur í samræmi við samning sem 
fyrir er við Skógræktarfélagið á Siglufirði.
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